



Đức Thánh Cha tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 với chủ đề: Hòa nhập và Khuyết tật: Dù khác biệt, chúng ta đều giống nhau

Thanh Quảng sdb - Francesca Merlo

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu tại cuộc họp Thượng đỉnh G7 về Hòa nhập và Khuyết tật ưu tiên về phẩm giá, hòa nhập và trao quyền cho người khuyết tật, nhấn mạnh đến công lý, khả năng tiếp cận phổ quát và tình đoàn kết.

Phát biểu trước các Bộ trưởng của Hội nghị thượng đỉnh G7 về Hòa nhập và Khuyết tật, tại Vatican vào ngày 17 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì cam kết của họ trong việc xây dựng một thế giới công bằng và hòa nhập hơn.

Buổi tiếp kiến diễn ra trong Hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày tại vùng Umbria miền trung Ý, kết thúc vào thứ Tư với việc ký kết Hiến chương Solfagnano. Văn bản này thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với việc hòa nhập của người khuyết tật, nêu ra tám ưu tiên để đảm bảo họ được tham gia đầy đủ vào đời sống xã hội, chính trị và kinh tế.

Đức Thánh Cha cho biết, những nguyên tắc này không chỉ đồng điệu sâu sắc với tầm nhìn của Giáo hội về phẩm giá con người mà còn rất quan trọng trong việc định hình một xã hội coi trọng mọi cá nhân như một phần của gia đình nhân loại toàn cầu.

Sau đó, ngài chia sẻ một giai thoại: "Có lần, khi nói về những người khuyết tật, có người nói với tôi: 'Hãy cẩn thận, vì tất cả chúng ta đều có một số người khuyết tật.' Tất cả chúng ta! Đó là thực tại!"

Một ưu tiên toàn cầu

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã thúc giục cộng đồng quốc tế ưu tiên việc hòa nhập những người khuyết tật, nhắc nhở tất cả những người có mặt về phẩm giá bình đẳng của họ phải được công nhận trên toàn thế giới.

ĐTC nhấn mạnh: "Tạo ra một thế giới hòa nhập, không chỉ đòi hỏi phải điều chỉnh các cấu trúc mà còn phải thay đổi tư duy", trước khi kêu gọi khả năng tiếp cận phổ quát, đảm bảo rằng mọi rào cản về vật chất, xã hội, văn hóa và tôn giáo đều được xóa bỏ để mọi cá nhân có thể phát triển tài năng của mình và đóng góp cho lợi ích chung, bất kể họ đang ở giai đoạn nào trong cuộc sống.



Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Solfignano, Ý

Vì công lý

Sau đó, Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh việc cung cấp các dịch vụ và cơ sở vật chất cho người khuyết tật không chỉ là một hành động hỗ trợ xã hội mà còn là vấn đề công lý. ĐTC cho biết, tất cả các quốc gia đều có trách nhiệm tạo ra các cộng đồng hòa nhập thúc đẩy sự phát triển toàn diện của mỗi người. ĐTC nhắc lại tầm quan trọng sống còn của việc tạo cơ hội cho việc làm có phẩm giá

và tham gia vào các sự kiện văn hóa và thể thao, đồng thời cảnh báo rằng việc loại trừ ai đó khỏi những lĩnh vực này là "một hình thức phân biệt đối xử nghiêm trọng".

Công nghệ như một công cụ

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong việc thúc đẩy sự hòa nhập, nhấn mạnh rằng công nghệ phải được cung cấp cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, ĐTC cảnh báo rằng công nghệ phải được sử dụng một cách khôn ngoan, để thu hẹp bất bình đẳng thay vì làm sâu sắc thêm bất bình đẳng. "Công nghệ phải hướng đến lợi ích chung, và phục vụ cho một nền văn hóa gặp gỡ và đoàn kết".

Thời đại khủng hoảng

Kết thúc bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm sáng tỏ các cuộc khủng hoảng nhân đạo cấp bách đang ảnh hưởng không cân xứng đến những người dễ bị tổn thương nhất, bao gồm cả những người khuyết tật. Ngài nhấn mạnh đến nhu cầu về một hệ thống phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp toàn diện, phù hợp với nhu cầu cụ thể của những người khuyết tật, để đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau trong thời điểm xung đột hoặc thiên tai.

Cuối cùng, suy ngẫm về tinh thần của Thánh Phanxicô thành Assisi, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích những người tham gia Hội nghị G7 tiếp tục công việc của họ với những thao thức hy vọng và cam kết. "Cùng nhau", ngài kết luận, chúng ta có thể xây dựng một thế giới mà phẩm giá của mỗi con người được công nhận và tôn trọng đầy đủ".

